



เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 720,000
Ad Rate: 2,100

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 23 พฤษภาคม 2562

ปีที่: - ฉบับที่: 25424

Col.Inch: 44.79 Ad Value: 94,059

หัวข้อข่าว: ตอกย้ำโกงปลูกป่า กก.ไม่ลงพื้นที่จริง

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 13

PRValue (x3): 282,177

ศิลปิน: สีสี่

ตอกย้ำโกงปลูกป่า กก.ไม่ลงพื้นที่จริง

ตอกย้ำสื่อทุจริตงาบงบ “โครงการปลูกป่า”
แก่งกระจาน เพชรบุรี เหตุเปิดชั้นตอนเขียนโครงการ
ขอปลูกป่ากรมอุทยานฯ ระบุ ♦ อ่านต่อหน้า 13

ปลูกป่า

□ ต่อจากหน้า 1

ชัด ต้องมี คณะกรรมการตรวจสอบโครงการฯ
ลง พิสูจน์-สำรวจ พื้นที่เหมาะสมหรือไม่ แต่
กลับปล่อยให้ดำเนินโครงการ ทั้งที่สิ้นป่ามี
ความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว ไม่ใช่เป็นพื้นที่ป่า
เสื่อมโทรม

จากกรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดี
เอสไอ ตรวจสอบข้อเท็จจริง “โครงการปลูก
ป่าเพื่อลดปัญหาอุทกภัย และภาวะโลกร้อนใน
พื้นที่ป่าแก่งกระจาน เฉลิมพระเกียรติฯ” เนื้อที่
4,200 ไร่ ในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จ.เพชรบุรี โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้เพื่อ
บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ 15,960,000 บาท
ช่วงระหว่างปี 2555-2556 เบื้องต้น พบปลูกป่า
จริง แต่ปลูกไม่ตรงตามแปลงที่ได้ขออนุมัติ อีกทั้ง
ปลูกไม่ครอบคลุมพื้นที่ รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่
รัฐเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกว่า 4 ราย
เอกชน 3 ราย พนักงานสอบสวนดีเอสไอ จึง
สรุปสำนวนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งให้
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ส่วนข้อเท็จจริง
ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส่ง
กำลังลงช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมอีกด้วย ทั้งนี้
เรื่องดังกล่าว หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เกาะติด
รายงานสถานการณ์ เพื่อร่วมไขความจริง นำ
เสนอสังคมอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. ทีม
ข่าวเฉพาะกิจส่วนกลางหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
เจาะลึกรายงานขั้นตอนการขอโครงการปลูก
ป่าฯ พบขั้นตอนว่า การเขียนขอโครงการปลูก
ป่า จะต้องมีการตรวจสอบโครงการ
ว่า สภาพพื้นที่ที่เขียนขอโครงการมานั้นมี
สภาพเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ด้วยการสำรวจ

และรังวัดแนวเขต พร้อมลงค่าพิกัดแปลงปลูก
และจะต้องมีการตรวจสอบแปลงจากภาพถ่าย
ทางอากาศ จากพิกัดที่ส่งมา เพื่อทำการตรวจ
สอบว่าพื้นที่มีความเหมาะสมหรือไม่ครบถ้วน
ตามจำนวนที่เสนอโครงการมา หรือมีจำนวน
พื้นที่เหลือที่สามารถดำเนินการได้จำนวนเท่าไร
โดยเฉพาะในการของบเงินรายได้จากกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โครงการ
ที่จะจะต้องเสนอผ่านความเห็นชอบของคณะ
กรรมการกักกันกรอง ซึ่งมี ผอ.สำนักอุทยานฯ
เป็นประธาน และต้องได้รับความเห็นชอบและ
อนุมัติโครงการจาก อธิบดีกรมอุทยานฯ ก่อน
จากนั้นเมื่อโครงการอนุมัติแล้ว จะอยู่
ในขั้นตอนการดำเนินการเพาะชำกล้าไม้ซึ่งตาม
ระเบียบแล้ว กล้าไม้ที่เพาะจะต้องมีความสูง
ประมาณ 30 ซม. และผ่านการทำให้กล้าไม้
แกร่ง เพื่อทนต่อสภาพในการขนย้ายพันธุ์กล้า
ไม้ และสามารถทนต่อสภาพในขณะที่ปลูกได้
ส่วนวิธีการและขั้นตอนในการปลูกต้องทำการ
ทำหลัก และปักหมยแนวจากนั้นขนกล้าไม้
การเตรียมการปลูกโดยขุดหลุม และนำพันธุ์
กล้าไม้ลงไปวางจะมีแตกต่างกันเฉพาะพันธุ์ไม้ที่
เป็นหาง (กล้าสัก) ที่สามารถใช้วิธีการถอดถุง
คือการฉีกถุงดำที่หุ้มต้นกล้าไม้แล้วนำไปใส่ยัง
หลุมที่เตรียมไว้

การปลูกตามหลักเกณฑ์ในการปลูกป่า
ของกรมอุทยานฯ มีอยู่ด้วยกัน 2 วิธีคือปลูก
แบบเต็มแปลง โดยการปลูกแบบเต็มพื้นที่ 1
ไร่จะใช้กล้าไม้ 200 ต้น ราคาประมาณการจาก
สำนักงบประมาณไร่ละ 3,800 บาท และวิธีการ
ปลูกแบบเสริมหรือฟื้นฟู จะเป็นการปลูกแบบ
นำกล้าไม้เข้าไปปลูกเสริมจากพันธุ์ไม้ที่มีอยู่
เดิมอยู่ในพื้นที่ โดยการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเดิมที่ยัง
ไม่เป็นป่าเสื่อมโทรม 1 ไร่ จะใช้กล้าไม้ 25 ต้น
ราคาประมาณการจากสำนักงบประมาณไร่ละ

1,000 บาท หลังจากเสร็จสิ้นการปลูกแล้ว จะ
ต้องดูแลรักษา บำรุงแปลงปีถัดไปอีก ในช่วง
2-6 ปีและ 7-10 ปี ต่อเนื่องกัน โดยมีแผนการ
บำรุงรักษา คือการซ่อมแซมทางตรวจการ
ป้องกันไฟ การค้ำยันพืช (ครั้งที่ 1) การค้ำ
ยันพืช (ครั้งที่ 2) การปลูกซ่อม และการรดน้ำ
ซึ่งทางทีมข่าวเฉพาะกิจส่วนกลาง
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์พบว่า โครงการปลูกป่าฯ
โดยทั่วไปที่ผ่านมาของกรมอุทยานฯ ดำเนิน
การตามขั้นตอนปฏิบัติดังกล่าวมาเป็นปกติ
โดยเฉพาะวิธีการปลูกป่าแบบเต็มแปลงนั้น
พบว่าเป็นการปลูกในพื้นที่ที่มีบุกรุกพื้นที่ โดย
มีสภาพพื้นที่ที่เดิมโล่งหรือพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
(มีไม้ขนาดใหญ่น้อยไม่เกิน 2 ต้นต่อไร่) ซึ่งใน
เนื้อที่ 1 ไร่จะต้องปลูกพันธุ์ไม้ 200 ต้น แต่
สภาพป่าบริเวณแปลงปลูกป่าแก่งกระจานมี
สภาพป่าสมบูรณ์เต็มไปด้วยพืชพรรณนานา
ชนิดขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นการขอโครงการจึง
คาดว่าต่อไปในทางทุจริต เนื่องจากพื้นที่ดัง
กล่าวไม่จำเป็นต้องมีการปลูกป่าแต่อย่างใด
แม้ว่าบางจุดอาจจะมีบุกรุกบ้าง แต่ก็เป็นพื้นที่
เล็ก ๆ ซึ่งป่าสามารถฟื้นตัวเองได้ตามธรรมชาติ
อยู่แล้ว.